



NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN

Kim Anh *



Vốn vay ưu đãi được các gia đình ở Khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ đầu tư trồng hoa, cây kiểng cung cấp cho thị trường

Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long đang trong quá trình đô thị hóa khá nhanh và kinh tế năng động. Tuy nhiên, cũng giống như các địa phương khác trong vùng, bên cạnh những thuận lợi về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, Cần Thơ cũng gặp không ít khó khăn như: tình trạng lũ lụt, giao thông đi lại của vùng sâu, vùng xa, nguồn lực tài chính cho hỗ trợ về nhiều mặt đối với các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình chính sách khác.

Bám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai kịp thời kế hoạch của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ đã chủ động thực hiện các chương trình tín dụng chính sách được giao, đáp ứng kịp thời, có

hiệu quả nhu cầu vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng của Chi nhánh đã và đang góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm ổn định với thu nhập được cải thiện cho số đông hộ gia đình khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội tại Cần Thơ.

Về mạng lưới tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố (NHCSXH TP) Cần Thơ có 8 Phòng giao dịch trực thuộc và Hội sở Chi nhánh quản lý trực tiếp địa bàn quận Ninh Kiều; 78 điểm giao dịch tại các xã và 2.413 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Với 112 cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, say mê và tận tâm với nghề nghiệp, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng động bám sát

các địa bàn được giao. Dựa trên các quy định hiện hành của pháp luật, của NHCSXH Việt Nam, Chi nhánh thường xuyên tổ chức có hiệu quả và đồng bộ các hoạt động:

VỀ NGUỒN VỐN

Bằng tổng hợp các biện pháp, tranh thủ nguồn vốn điều hòa từ Trung ương, chủ động và thực hiện đúng các quy định về huy động vốn tại chỗ, bám sát khai thác nguồn vốn của địa phương nên đến hết năm 2013, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 158 tỷ đồng (tăng 15,31%) so với năm 2012; trong đó nguồn vốn Trung ương: 1.166 tỷ đồng, tăng 151 tỷ đồng (tăng 14,89%), chiếm 97,9% tổng nguồn vốn; Nguồn vốn địa phương: 25 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng (tăng 38,88%), chiếm 2,10% tổng nguồn vốn; Nguồn vốn huy động: 47 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng (tăng 47,05%), chiếm

* TCNH



4% tổng nguồn vốn. Trong đó, huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV là 40 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với cuối năm 2012, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2013. Trong bối cảnh diễn biến kinh tế vĩ mô năm 2013 có nhiều khó khăn cũng như cạnh tranh huy động vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn, đặc biệt là cạnh tranh của các NHTM cổ phần thì tốc độ tăng trưởng trên 47% nguồn vốn huy động tại chỗ là một nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn Chi nhánh.

Về hoạt động cho vay

Bám sát kế hoạch được giao, thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về hoạt động tín dụng, nắm bắt kịp thời nhu cầu vay của các đối tượng khách hàng, trong năm 2013 Chi nhánh đã đạt doanh số cho vay chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn là 432 tỷ đồng, với 36.000 lượt khách hàng được vay vốn, tăng 126 tỷ đồng so với năm 2012, tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ cận nghèo (217 tỷ đồng), cho vay hộ nghèo (84 tỷ đồng), cho vay học sinh, sinh viên (70 tỷ đồng),... Doanh số thu nợ năm 2013 đạt 296 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng, thu nợ chủ yếu từ chương trình cho vay hộ nghèo (183 tỷ đồng), học sinh, sinh viên (55 tỷ đồng), giải quyết việc làm (23 tỷ đồng),... Tổng dư nợ toàn Chi nhánh đến hết năm 2013 đạt 1.162 tỷ đồng, với 97.969 khách hàng còn dư nợ, tăng 131 tỷ đồng so với đầu năm 2013 (tăng 12,73%), hoàn thành 98,39% kế hoạch tăng trưởng dư nợ (chỉ tiêu tăng trưởng

dư nợ năm 2013 là 133 tỷ đồng, gồm: vốn Trung ương 126 tỷ đồng và vốn địa phương 7 tỷ đồng).

Đặc biệt, chương trình có dư nợ tăng trưởng cao nhất là chương trình cho vay hộ cận nghèo, chỉ sau 8 tháng triển khai thực hiện, dư nợ của chương trình này đạt 215 tỷ đồng, với 18.405 lượt hộ cận nghèo được vay vốn. Trước đây, tại địa phương có nhiều hộ đã thoát nghèo, thuộc diện hộ cận nghèo, những hộ này vẫn còn nhiều khó khăn nhưng chưa được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để tránh tái nghèo. Vì thế, việc Chính phủ quyết định hỗ trợ vay vốn cho hộ cận nghèo là cách tiếp sức để đối tượng này tự tin, an tâm từng bước thoát nghèo bền vững. Đây là chương trình mới triển khai trong năm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo. NHCSXH TP Cần Thơ đã phối hợp với ban, ngành các cấp hội, đoàn thể triển khai sâu rộng đến tận người dân nên đã đạt kết quả khả quan, tạo sự phấn khởi cho các gia đình được vay vốn và sự đồng tình của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương.

Vốn tín dụng của Chi nhánh được các hộ gia đình chính sách đầu tư phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm, tăng quy mô diện tích nuôi thả cá, đẩy mạnh thâm canh cây ăn quả, mở rộng diện tích trồng hoa và cây cảnh, phát triển các ngành nghề dịch vụ khác,... tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn người lao động tại chỗ với thu nhập ngày càng ổn định.

Về chất lượng tín dụng

Đây là vấn đề được Chi nhánh thường xuyên quan tâm chỉ đạo cũng như trong công tác kiểm tra, kiểm soát. Với việc thực hiện chặt chẽ các quy trình tín dụng, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định nên chất lượng tín dụng của Chi nhánh thời gian qua không ngừng được cải thiện. Đến hết năm 2013, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 19 tỷ đồng, chiếm 1,63% tổng dư nợ, giảm 1,793 tỷ đồng so với năm 2012, trong đó: Nợ quá hạn đến hết năm 2013 là 16,678 tỷ đồng, chiếm 1,43% tổng dư nợ, so với năm 2012 giảm 1 tỷ đồng (tỷ lệ giảm là 7,29%). Trong toàn Chi nhánh có 3 đơn vị trực thuộc có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn tỷ lệ nợ quá hạn của thành phố, đó là: Bình Thủy, Phong Điền, Ô Môn; 6 đơn vị còn lại có tỷ lệ nợ quá hạn từ 1,43% đến 2,07%; Nợ khoanh đến hết năm 2013 là 2 tỷ đồng; chiếm 0,2% tổng dư nợ, giảm 482 triệu đồng (tỷ lệ giảm là 17,23%) so với năm 2012.

Tỷ lệ nợ quá hạn thấp, một mặt cho thấy Chi nhánh thực hiện tốt quy trình, nội quy của NHCSXH Việt Nam, mặt khác, cũng thể hiện các hộ gia đình vay vốn đầu tư có hiệu quả, đồng vốn luân chuyển tốt để tiếp tục cho vay, đầu tư.

Để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, trong điều kiện số lượng cán bộ, nhân viên có hạn, trong thời gian qua, Chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong việc nhận ủy thác triển khai các chương trình tín dụng chính



sách theo các quy định hiện hành.

NHCSXH TP Cần Thơ đã tích cực phối hợp cùng các hội, đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động, gắn bó mật thiết hơn với đời sống của nhân dân, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua các Tổ TK&VV do các tổ chức chính trị - xã hội thành lập. Qua đó, chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng thực hiện dịch vụ ủy thác và hoạt động của Tổ TK&VV được cải thiện đáng kể. Các Tổ TK&VV kết hợp và thực hiện việc bình xét giải ngân, giám sát sử dụng vốn vay các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, không để tồn đọng, lãng phí vốn; xử lý các khoản nợ quá hạn phát sinh, đôn đốc nhắc nhở hộ vay thực hiện trả gốc, trả lãi khi đến hạn; kiểm tra, đối chiếu việc sử dụng vốn của hộ vay, đánh giá chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV. Các Tổ này cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của người vay,... đối với NHCSXH.

Tính đến hết năm 2013, NHCSXH TP Cần Thơ đã thành lập củng cố và kiện toàn được 2.413 Tổ TK&VV “cắm rễ” đến từng ấp, xã, huyện,... Mạng lưới các Tổ TK&VV không chỉ tạo nên kênh dẫn vốn tới tận cơ sở, từng hộ dân, phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách trực tiếp, tiện lợi nhất mà còn giúp các hộ vay sử dụng vốn hiệu quả hơn, nâng cao ý thức tiết kiệm, đồng thời giúp NHCSXH tăng cường năng lực,

hiệu quả quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, tính đến hết năm 2013, huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt 40 tỷ đồng; Dư nợ uỷ thác qua 04 tổ chức chính trị - xã hội đạt 1.152 tỷ đồng, chiếm 99,11% tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn là 16 tỷ đồng (chiếm 1,39%), với 2.413 Tổ TK&VV đang hoạt động. Trong đó, Hội Phụ nữ quản lý 531 tỷ đồng (chiếm 46,08% tổng dư nợ uỷ thác); Hội Nông dân quản lý 472 tỷ đồng (chiếm 41,01% tổng dư nợ uỷ thác); Hội Cựu chiến binh quản lý 106 tỷ đồng (chiếm 9,19% tổng dư nợ uỷ thác); Đoàn Thanh niên quản lý 42 tỷ đồng (chiếm 3,72% tổng dư nợ uỷ thác).

Hoạt động của NHCSXH TP Cần Thơ nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Tổng giám đốc, các Ban và Trung tâm tại Hội sở chính, BDD-HĐQT, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự phối kết hợp của các sở ban ngành, hội đoàn thể nhận uỷ thác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, góp phần tích cực vào thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của thành phố. Chi nhánh đã giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, tăng trưởng tín dụng đạt 12,73%, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy động vốn năm 2013 do Tổng giám đốc NHCSXH giao; chất lượng tín dụng được cải thiện, đã kiểm chế được nợ quá hạn phát sinh; chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV được nâng lên;

tăng cường thu nợ, thu lãi, nhiều giải pháp cơ bản, đồng bộ nhằm củng cố, nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động được triển khai quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chi nhánh vẫn còn một số tồn tại như: dư nợ còn ở mức thấp so với mức bình quân của toàn quốc; chất lượng hoạt động của các đơn vị trực thuộc không đồng đều; dư nợ ngắn hạn đối với chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ trọng cao; một số nơi, việc triển khai thực hiện Phương án nâng cao chất lượng tín dụng đối với các xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2% chưa đạt hiệu quả (vẫn còn 12 xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%), lãi còn tồn đọng lớn,...

Một số khuyến nghị

Nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi để Chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2014, Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ có một số kiến nghị với các cấp như sau:

Một là, về phía Trung ương

NHCSXH Việt Nam cần quan tâm xem xét ưu tiên tăng nguồn vốn phân bổ năm 2014 cho Chi nhánh, nhất là đối với chương trình cho vay hộ cận nghèo, giải quyết việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của đối tượng thụ hưởng; do hiện tại dư nợ bình quân trên hộ vay còn thấp, đối tượng thụ hưởng có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn còn nhiều.

NHCSXH Việt Nam xem xét trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 157/2007/



QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; trong đó, đề nghị có cơ chế gia hạn thêm đối với gia đình học sinh, sinh viên gặp khó khăn chưa có khả năng trả nợ; sửa đổi phương thức cho vay đối với trường hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động được vay vốn trực tiếp tại NHCSXH nơi học sinh, sinh viên đăng ký thường trú, để thuận lợi cho công tác thu hồi nợ sau khi sinh viên ra trường.

NHCSXH Việt Nam nghiên cứu sớm có Quyết định phê duyệt xử lý các khoản nợ tồn đọng không có khả năng thu hồi đã lập hồ sơ đề nghị xử lý theo Văn bản số 2005/NHCS-QLN. Bên cạnh đó cần sớm tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ NHCSXH cấp tỉnh và Phòng giao dịch cấp huyện.

Hai là về phía cấp ủy, chính quyền địa phương

Các cấp ủy Đảng ở thành phố Cần Thơ cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác về công tác liên tịch, ủy thác với NHCSXH; hỗ trợ triển khai tốt nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm góp phần vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

BDD-HĐQT NHCSXH các cấp của thành phố cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH tiếp tục triển khai thực hiện tốt Văn bản số 2009/UBND-KT ngày 15/5/2012 của UBND thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực

hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã nêu trong Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của NHCSXH trên địa bàn thành phố đến năm 2014. Đặc biệt, kiên quyết chỉ đạo chính quyền địa phương quan tâm trong công tác thu hồi nợ bị chiếm dụng còn tồn đọng.

UBND quận, huyện quan tâm tiếp tục chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên quan tâm tổ chức rà soát, thống kê bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo vào danh sách để làm cơ sở xét duyệt cho vay theo kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5889/VPCP-KTTH ngày 27/8/2011 của Văn phòng Chính phủ.

UBND cấp xã cần tăng cường chỉ đạo Tổ thu hồi nợ thường xuyên phân tích các khoản nợ tồn đọng, nhất là những khoản nợ quá hạn mới phát sinh để có giải pháp xử lý phù hợp, có hiệu quả.

Ba là, đối với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

Hội đoàn thể các cấp cần quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đối với hoạt động ủy thác theo đúng quy định tại Văn bản số 789/NHCS-KTNB ngày 10/4/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam.

Hội đoàn thể nhận ủy thác cần tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương, NHCSXH tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Chi nhánh và Phòng giao dịch, đặc biệt là thực hiện Phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng đối với các xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%.

Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ cho các đơn vị cấp dưới

(nhất là cấp xã) phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH trong công tác đôn đốc thu hồi nợ gốc, lãi, tuyên truyền ý thức trả nợ và gửi tiền tiết kiệm của tổ viên. Hội đoàn thể cấp xã phải nắm bắt được tình hình thu và nộp lãi của các Tổ TK&VV thuộc Hội mình quản lý trước ngày giao dịch, trong ngày giao dịch phải theo dõi chặt chẽ tình hình nộp lãi của Tổ TK&VV tại điểm giao dịch để nhắc nhở đôn đốc kịp thời; đồng thời kết hợp với cán bộ ngân hàng kiểm tra, đối chiếu xử lý các tồn tại sau buổi giao dịch.

Phối hợp tốt với các trường ấp, khu vực từ khâu bình xét cho vay tại từng Tổ TK&VV đến khâu kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi, xử lý nợ của hộ vay; tuyên truyền, giáo dục ý thức trả nợ để người vay nhận thức đúng về trách nhiệm của mình với ngân hàng, Hội đoàn thể để vốn đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực phát sinh, đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước.

Dù những khó khăn còn không ít song với những cố gắng và nỗ lực vượt khó của NHCSXH TP Cần Thơ cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, phát huy những thành tích đã đạt được, bước sang năm 2014 NHCSXH TP Cần Thơ tiếp tục bám sát mục tiêu, giải pháp của Chính phủ, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện có hiệu quả các kênh tín dụng chính sách trên địa bàn, tiếp tục song hành cùng người dân trong công cuộc giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. ■